



**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy  
Hà Nội - Việt Nam  
Tel: (84-4) 3734 2299 \* Fax: (84-4) 3734 2929  
Website: www.pvi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

## THƯ CHÚC MỪNG NHÂN DỊP NĂM MỚI

Nhân dịp năm mới 2017, thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, chúng tôi thân ái gửi tới các Bạn đồng nghiệp PVI và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2016 đã khép lại, đánh dấu chặng đường 20 năm thành lập và phát triển, đồng thời cũng là năm bản lề cho chặng đường phát triển 20 năm tiếp theo của PVI. Mặc dù nền kinh tế năm qua có nhiều thách thức: giá dầu thấp, đầu tư công giảm, thị trường bảo hiểm, tài chính cạnh tranh gay gắt nhưng PVI vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cao hơn mức ĐHCĐ giao. Đặc biệt, hoạt động đầu tư là một điểm sáng, 2 năm liên tiếp 2015 và 2016, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vượt trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Năm 2016, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đã đóng góp tới 75% lợi nhuận cho Công ty mẹ (PVI Holdings), giúp PVI Holdings hoàn thành 201% kế hoạch lợi nhuận năm.

Các công ty trong hệ thống PVI năm qua đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) năm thứ ba liên tiếp khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm. Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) là nhà tái bảo hiểm hàng đầu, thu xếp các chương trình tái bảo hiểm cho thị trường bảo hiểm Việt Nam. Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) và Công ty cổ phần Phát triển tài sản Việt Nam (VNAD) quản lý hiệu quả tài sản và danh mục đầu tư, đóng góp quan trọng vào chuỗi giá trị cho toàn hệ thống PVI. Thương hiệu và hình ảnh của PVI tiếp tục được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao: Forbes bình chọn là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất và 1 trong 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam; Brand Finance và Mibrand vinh danh top 30 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016; 1 trong 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX.

Thành quả của PVI ngày hôm nay đã khẳng định Ban lãnh đạo PVI bản lĩnh, năng động và sáng tạo; đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, kỷ cương và cống hiến. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các Bạn.

Các Bạn đồng nghiệp PVI thân mến,

Năm 2017 chắc chắn sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức nhưng cũng là thời cơ để PVI có những bước phát triển đột phá, đặc biệt trong hoạt động đầu tư. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống của một đơn vị Anh hùng Lao động, chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua thách thức, đạt được những thành công mới trên chặng đường phát triển vinh quang của PVI.

Chúc PVI tuổi 21 tràn đầy sức sống, vững bước phát triển với tinh thần khởi nghiệp của 20 năm qua.

Năm mới 2017, chúc đại gia đình PVI thành công, hạnh phúc và bình an.

Thân ái!

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Anh Tuấn

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Bùi Vạn Thuận